

**สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.**  
**ครั้งที่ ๑๒๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนศิริ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๔๕ น.**  
**ประธาน : พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน**

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>การประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ นรม. มีข้อกำชับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รง. ดังนี้</b></p> <p>๑.๑ ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ประชาชนรับรู้ อาทิ โครงการประชารัฐ</p> <p>๑.๒ ขอให้ข้าราชการระดับรองหัวหน้างาน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ จะต้องมีความโปร่งใส ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ลงไปตรวจสอบทุกโครงการ</p> <p>๑.๓ สำหรับคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะคดีทางการเมือง เช่น คดีรับจำนำข้าว หรือโครงการต่าง ๆ ที่มีปัญหาในเชิงการเมือง อย่าให้คดีขาดอายุความ ขอให้เร่งดำเนินการโดยเฉียบขาดต่อไป</p> <p>๑.๔ การดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ขอให้เร่งดำเนินการตรากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑.๕ ให้ทุกกระทรวงจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ</p> <p>๑.๖ ขอให้ระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อคนที่แอบอ้างเป็นเพื่อนหรือญาติกับนายกรัฐมนตรี</p> <p>๑.๗ ในช่วงนี้ใกล้จะมีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ เพราะผลการประเมิน จะมีผลต่อการแต่งตั้งหรือการปรับย้ายได้</p> <p>๑.๘ นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>	ทุกหน่วยงาน
๒	<p><b>การขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่อง</b></p> <p>๒.๑ การดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของศูนย์ OSS</p> <p>๒.๒ การแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษาจบปริญญาตรีตกงาน</p> <p>๒.๓ การฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ</p> <p>๒.๔ การขับเคลื่อนแรงงานเพื่อรองรับ EEC</p> <p>๒.๕ การจ้างงานและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ</p>	ทุกหน่วยงาน

*กรรณ*

(นางสาวกรรณ บึงลี)  
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

*ต้องใจ สุทัศน์*

(นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)  
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑